



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ</p> <p>มติชน เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์นิวส์พลัส</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) เปิดเผยว่า ตามที่ตนรวมถึงมูลนิธิข้าวขวัญ ที่มีนายเดชา ศิริภัทร เป็นผู้อำนวยการได้หารือกับ ป.ป.ส. เพื่อขอกัญชาของกลางมาใช้และ ป.ป.ส.ก็ยินดีที่จะให้มาใช้เพื่อใช้ประโยชน์ เพียงแต่ห่วงเรื่องสารตกค้างดังนั้น จะขอตัวอย่างเพียงบางส่วนมาตรวจวิเคราะห์ แต่ใช้วิธีการที่แตกต่างจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยจะนำกัญชาของกลางมาสกัด และทำตามสูตรของนายเดชา จากนั้นจึงจะนำมาตรวจสอบการปนเปื้อนอีกครั้ง หากพบว่า ผลิตรกษณ์ที่ได้นั้นไม่มีสารปนเปื้อน หรือ ไม่มีการปนเปื้อนเกินเกณฑ์มาตรฐาน กำหนดจึงจะทำหนังสือขอของกลางจาก ป.ป.ส.เพื่อเดินทางต่ออย่างเป็นทางการ ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานกับม.ขอนแก่นและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อหารือถึงการนำผลิตรกษณ์และการตรวจสอบ ผลิตรกษณ์คาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็ว ๆ นี้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผอ.รพ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เปิดเผยว่า รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้จัดประชุมวิชาการเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องของการใช้กัญชาในทางการแพทย์ โดยเริ่มตั้งแต่การปลูกจนถึงกระบวนการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยในวันที่ 24 มิถุนายน</p> <p>ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร เลขาธิการมูลนิธิรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ในฐานะที่ได้คลุกคลีกับชาวบ้านมาหลายสิบปี จะนำจดหมายจากชาวบ้านมาเล่าให้ฟังว่า ในชนบทเมื่อ 30-40 ปีที่แล้ว ยังเคยมีการใช้กัญชาอยู่ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมบรรยายการใช้กัญชาภาคประชาชน เพื่อพูดคุยในการหาทางนำกัญชามาใช้ประโยชน์ การวางระบบการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ ตั้งแต่ปลูก สกัดสารสำคัญ และส่งจ่ายยา เพื่อเป็นองค์ความรู้แผ่นดิน นอกจากนี้ ยังเปิด "กัญชาอภัยภูเบศรโมเดล" เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสถาบันการแพทย์ที่สนใจทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาอย่าง เท่าเทียม</p> <p>ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จังหวัดพิษณุโลก นายอุเทน มุกเษ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก น.ส.ธัมมะธิดา พัฒนพงศา เกษีชรชานาญการ นายนาวัน เหมือนมี หัวหน้าสถาบันฝึกอบรมแพทย์แผนไทย นางศศิวิทย์ ศรีพรหม ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน 330 ปี กัญชาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พิษณุโลกเมืองสมุนไพร จะจัดขึ้นในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก</p>
<p>ผจก.รายวัน 360 องศา</p>	<p>-เสนอบทความ รศ.ดร.วิเชียร กิรตินิจกาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูกและปรับปรุงสายพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะที่ปรึกษาและควบคุมการปลูกกัญชาให้แก่ อภ. กล่าวว่า กัญชาสายพันธุ์ไทยมีสารที่เอชซีสูง จึงไม่เหมาะที่จะใช้ในการปลูกเพื่อเอซาร์ซีบีดีที่สามารถรักษาโรคลมชักในเด็ก และการรักษาแต่ละโรคก็จะต้องมีสัดส่วนสารที่ชัดเจน ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่การปลูกให้ได้สารสำคัญที่ต้องการ ดังนั้น สายพันธุ์จึงต้องรอการปรับปรุงพันธุ์ก่อน จึงสามารถนำมาปลูกได้ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาศึกษาและปรับปรุงพันธุ์ไทยให้มีสารซีบีดีสูงขึ้น รวมถึงอาจปรับปรุงให้เหมาะกับการรักษาแต่ละโรคด้วยซ้ำว่า ต้องการใช้สารแต่ละตัวในสัดส่วนมากน้อยเท่าใด ส่วนการปลูกครั้งแรกของ อภ.จึงต้องใช้พันธุ์ผสมก่อน คือ พันธุ์อินเดียผสมกับชาติวา และความยากคือทุกต้นจะต้องได้สารสำคัญสูงเท่ากัน สาเหตุที่ต้องสวมชุดคลุมก็เพื่อป้องกันการติดโรคและแมลง</p> <p>การดูแลรักษานั้น หากเป็นการปลูกโดยทั่วไปที่บอกว่าง่าย ก็ใช้เพียงยาฆ่าแมลง ใช้สารเคมีก็เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากเราปลูกแบบเกรดทางการแพทย์ หรือเมดิคัล เกรด ก็ต้องปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีเลย ซึ่งผมก็ใช้วิธีทางธรรมชาติมาต่อสู้กับเชื้อโรคและแมลงที่เข้ามา เช่น ใช้นมฆ่าโรค ใช้มัจจุฆ่าโรค รวมถึงการใช้สมุนไพรและการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อสู้กับโรค ทำให้โรคและแมลงอยู่ไม่ได้ ซึ่งการติดโรคจะกระทบสารสำคัญ นอกจากนี้ ยังคาดว่าอาจเจอโรคในกัญชาที่อาจเป็นครั้งแรกของโลกด้วย เพราะยังไม่เคยพบรายงานการปลูกกัญชาแล้วติดเชื้อโรคดังกล่าว การปลูกและดูแลกัญชาทางการแพทย์ไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างที่คนอื่นคิดหรือพูดกัน การปลูกต้นกัญชานั้น จะต้องให้ได้เพศเมียทั้งหมด ขณะที่การปลูกให้ได้ดอกนั้น ก็ต้องรู้จักเทคนิคการตัดแต่งให้ออกดอกด้วย ช่วงออกดอกแล้วจะแต่งกิ่งอีก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ไม่ได้ เขาต้องได้รับแสงให้พอ ปรับคาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจน ชนิดปุ๋ยให้พอดี ก็มีผลต่อสารสำคัญ ซึ่งช่วงเวลาเก็บเกี่ยวให้ดูจากไตรโคมหรือขนเล็ก ๆ บนดอกก็ดูว่า ซึ่งจะมีสีขาว หากเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล และเป็นสีน้ำตาลปนนิ๊ด ๆ ต้องเก็บเลย เก็บหลังจากนี้ไม่ดี เพราะสารสำคัญมาแล้ว นอกจากนี้ ยังต้องอบ บ่ม ตากแห้ง ด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม ความชื้นได้ระดับ จึงจะเอาไปใช้ได้ สารที่เอชซีซึ่งมีสภาพเป็นกรดจึงจะเปลี่ยนเป็นสารที่เอชซีที่เอาไปใช้ได้ และเพื่อไม่ให้เกิดราขึ้น</p> <p>เราตั้งใจที่จะส่งเสริมเกษตรกรในรูปของวิสาหกิจชุมชนในการปลูก เพื่อให้เขาสามารถปลูกและส่งขายให้แก่ อภ.ได้ แต่รับรองว่าหากให้ปลูกตอนนี้เจ็งแน่นนอน ช่วงแรกนี้เราจึงขอทดลองปลูกก่อนทั้งในรูปแบบของระบบปิด และจากนี้ จะทดลองการปลูกในโรงเรือน และการปลูกแบบกลางแจ้ง เพื่อให้ได้โมเดลที่สามารถเอามาใช้ทางการแพทย์ได้ ไม่มีโรคและแมลง ปลอดภัยจากสารเคมี ซึ่งเมื่อได้รูปแบบก็จะส่งต่อให้แก่เกษตรกรในการปลูกต่อไป</p>
ไทยโพสต์	<p><b>คุณสมบัติ ร่มช.สธ</b></p> <p>เสนอข่าว ที่พรรค ปชป. นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค ปชป. กล่าวว่า ได้ให้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค มอบรายชื่อรัฐมนตรีในส่วนของพรรค ปชป. 7 คน ไปแล้ว ยังไม่สามารถเปิดเผยได้จนกว่าจะมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง กรณีมีผู้ออกมาทักท้วงชื่อของนายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรคที่จะเป็น ร่มช.สธ. จากกรณีคุณสมบัติการถือครองหุ้นสื่อ นายจรินทร์ กล่าวว่า ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติที่มีกฎหมายกำกับอยู่ เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตริตำเนินการสอบคุณสมบัติ ซึ่งพรรคได้พิจารณาเบื้องต้นแล้วและเป็นมติพรรคแล้ว</p>
มติชน	<p><b>ข้อเสนอรว.สธ.คนใหม่</b></p> <p>-บทความ ข้อเสนอแนะและความเห็นถึงบุคคลที่จะมาเป็นรว.สาธารณสุข ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุข ได้รวบรวมข้อมูลจากกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุข ซึ่งตกผลึกมา 5 ปีครึ่ง เป็นนโยบาย 4 ด้าน 10 ประเด็น 173 หัวข้อ คือ 1.รัฐมนตรีที่จะเข้ามาใหม่ต้องรับทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ต้องไม่ให้ข้าราชการขึ้นนำ 2.รัฐมนตรีต้องลงไปดูความจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ห้ามรับฟังรายงานตัวเลข หรือฟังว่าต่างประเทศชื่นชมอะไรบ้าง 3.ต้องรับทราบความจริงว่าระบบสาธารณสุขถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นเครื่องมือของนักการเมืองและข้าราชการประจำตลอด 17 ปีที่ผ่านมา คือเรื่องหลักประกันสุขภาพในระบบสุขภาพจะต้องดูที่ระบบการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพเป็นสำคัญ 4.การบริหารสาธารณสุขซึ่งรพ.รัฐเป็นผู้จัดให้ ไม่ว่าหมอ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทำงานมากหรือน้อยได้ค่าตอบแทนเท่าเดิม ปัญหาที่สะสมทำให้ผู้ป่วยระยะเกือบเต็มขั้น หรือเต็มขั้น มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเมื่อเต็มขั้นแล้ว ยากต่อการบริหารรักษา</p> <p>5.ขาดกำลังคนที่มีความสามารถและมีประสบการณ์แก้ปัญหา พี่เลี้ยงหรือผู้ปฏิบัติงานที่เรียกว่าคนหน้าด่านไม่พอนำไปสู่การบาดหมางกันระหว่างผู้ป่วยกับผู้ให้บริการ การฟ้องร้องที่กล่าวมาทั้งหมดต้องรู้ใหม่ ตั้งแต่การป้องกันในพื้นที่ ในชุมชน ต้องมีบุคคลที่มีทักษะความสามารถจะเป็นพี่เลี้ยง หรือเป็นแนวหน้าจัดการพื้นที่ต่างๆ ได้ โรงเรียนแพทย์ หรือสถานฝึกอบรม แข่งกันเรื่องวิทยากรล่าหน้า เทคโนโลยีทันสมัย ซึ่งตอบโจทย์กับคนรวย แต่ไม่ตอบโจทย์ปัญหาในประเทศ นอกจากนี้ ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ รวมถึงสำหรับสธ.สิ่งที่ควรทำเป็นอย่างแรก คือต้องกำจัดสารพิษเร่งด่วน</p> <p>นอกจากนี้ สปสช.ใช้เงินเป็นตัวตั้ง เบิกเกินกว่าที่กำหนดไม่ได้ เมื่อรพ.รัฐทำเรื่องเบิกเงินจึงหาเรื่องตีเพื่อไม่จ่ายเงินตามจริง พี่ชกัญญาเป็นทางออกหนึ่งของไทยในการใช้เสรีทางการแพทย์ โดยเฉพาะหากมีการใช้ระดับชุมชน มีการให้ความรู้ ควบคุมไม่ให้ใช้ผิดประเภท จะทำให้ประชาชนมีผู้ยาหรือตำรับยาในบ้านที่ใช้รักษาโรคต่างๆ ได้โดยไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบัน หรือไม่ต้องเดินทางเข้ารับการรักษาในเมือง</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>ค้ายารพ.เอกชน</b></p> <p>-เสนอข่าว นางสาวสารี อ๋องสมหวัง ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) กล่าวภายหลังการเข้ายื่นร้องสอดตามคำฟ้องของสมาคม รพ.เอกชนแห่งประเทศไทยและ รพ.เอกชน 42 แห่งที่ขอให้ศาลปกครองให้เพิกถอนประกาศที่กระทรวงพาณิชย์ออกมา ในเรื่องการควบคุมการค้ารักษาพยาบาลว่า การยื่นร้องสอดเพื่อให้ มพบ.และเครือข่ายเข้าเป็นจำเลย ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เพราะเห็นว่าหากศาลปกครองสูงสุดมีคำตัดสินให้ประกาศเรื่องถูกยกเลิก จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคจำนวนมาก</p> <p>รพ.ธงฟ้าเป็นมาตรการสมัครใจ ไม่ได้บังคับ ฉะนั้นไม่ใช่มาตรการแก้ปัญหาโรคแพงทั้งหมด อยากเห็น ก.พาณิชย์ ต้องมีราคาสูงสุดไว้ชัดเจนห้ามรพ.เอกชนคิดราคาเกิน และอยากเห็นกระทรวง ทำหน้าที่เป็นกลาง ไม่ควร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>ออกมาให้ความเห็นว่าราคาแพงหรือไม่ แต่ควรบอกเหมือนกรณีโรงพยาบาลพระราม 2 ว่าห้ามเอาที่จอดรถมาทำอาคารผู้ป่วยนอก หรือโรงพยาบาลควรมีมาตรฐานการรักษาอย่างไร ส่วนเรื่องราคาเป็นหน้าที่ของพาณิชย์ ทำให้พาณิชย์ไม่กล้าขัดแย้งกับ สธ.ชัดเจน และแทนที่พาณิชย์จะเปรียบเทียบปรับได้เอง</p> <p>ปัจจุบันรพ.เอกชนมีการรักษาเกินความจำเป็นและเรียกเก็บเงิน อย่างเช่น กรณีเย็บ มีการดำเนินการมา 1 ปีกว่า แต่พบว่า 84% ถูกเรียกเก็บเงินด้วยเหตุผลว่าไม่เข้าข่ายกรณีฉุกเฉิน เพราะฉะนั้นคนที่ไปใช้บริการโครงการนี้ราว 3 แสนคน แต่ 2.56 แสนคนถูกบอกว่าไม่ฉุกเฉินจึงต้องเสียเงิน ขอเรียกร้องที่มีต่อก.พาณิชย์ คือ ขอให้โรงพยาบาลเอกชนเรียกเก็บเงินกรณีประชาชนไปใช้กรณีฉุกเฉิน เรียกเก็บเงินเท่ากับอัตราที่ สพฉ.จ่ายหรือ 3 กองทุนประกันสุขภาพร่วมกันจ่าย</p> <p>-เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 18 มิ.ย. เวลา 9.00 น. กรมจะเชิญรพ.เอกชน 353 ราย มาชี้แจงทำความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.)ฉบับที่52พ.ศ.2562เรื่องการแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล ที่มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.62 รวมถึงบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว นอกจากนี้ ยังจะชี้แจงให้ทราบถึงแนวความคิดทำโรงพยาบาลธงฟ้า หรือโรงพยาบาลติดดาวด้วย ที่ขณะนี้กระแสสังคมให้การสนับสนุนมาก</p>
<p>ไทยรัฐ ข่าวสด เดลินิวส์ คมชัดลึก ไทยโพสต์ สยามราช กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>คม ชัด ลึก</p> <p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>ตรวจสอบบัตรพลังงาน</b></p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยผลการนำบัตรพลังงานมาตรวจด้วยเทคนิคทันสมัยอย่างละเอียด หลังจากได้รับตัวอย่างจากศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์ภาคเคมี คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ พบว่า ระดับรังสีของแผ่นการ์ดสูงกว่าค่าขีดจำกัดการรับปริมาณรังสีสำหรับคนทั่วไป 350 เท่า โดยการ์ดตัวอย่างที่ได้รับมีความสมบูรณ์ไม่มีแตกหักจะไม่พบการเปราะเปื้อนทางรังสีที่พื้นผิวด้านนอก หากนำไปผสมน้ำดื่มมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็ง ดังนั้นประชาชนไม่ควรซื้อไว้ครอบครอง ได้เตรียมการวิเคราะห์การปนเปื้อนของวัสดุกัมมันตรังสีเมื่อนำแผ่นการ์ดแช่ในน้ำ เมื่อมีข้อมูลครบถ้วน อาจต้องดำเนินคดีกับบริษัทผู้จำหน่ายตาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 หากประชาชนผู้ใช้สินค้ามีข้อกังวลใจไม่ทราบว่าจะนำการ์ดดังกล่าวไปกำจัดที่ใด สามารถประสานมายังสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน.เพื่อดำเนินการ</p> <p>-เสนอข่าว มีรายงานจาก สคบ. ด้วยว่า ได้ดำเนินการเรียกผู้ประกอบการธุรกิจไปชี้แจงข้อเท็จจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อไปแล้ว และผู้บริโภค ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าวข้างต้น สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด หรือ โทรสายด่วน 1166</p> <p>-เสนอข่าว ที่จ.ขอนแก่น นพ.สมชายชาติ ปิยวัชรเวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น พ.ต.อ. สุทธิพงษ์ เป็กทอง รอง ผบ.ภ.จ.ขอนแก่น หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน ร่วมแถลงข่าวผลการหารือข้อกฎหมายที่ดำเนินคดีกับบริษัทและผู้เกี่ยวข้องกับัตรพลังงาน ที่อ้างว่ารักษาได้สารพัด มีชาวบ้านในพื้นที่ อ.อุบลรัตน์ อ.น้ำพอง และ อ.เมืองขอนแก่น หลงเชื่อซื้อไปใช้ในราคาใบละ 1,100-1,500 บาท</p> <p>นพ.สมชาย เปิดเผยว่า หลังเกิดเหตุ สสจ. ขอนแก่น ได้ทำเรื่องหารือไปยัง อัย. ว่าเข้าข่ายความผิดใดในทางการแพทย์หรือไม่ เพราะไม่มีการจดแจ้งหรือขึ้นทะเบียนยาและอาหาร หรือ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข แต่มีข้อสังเกตเป็นโฆษณาที่กล่าวอ้างเกินจริง ได้ให้ข้อมูลตำรวจไปพิจารณาแล้ว</p> <p>พ.ต.อ.สุทธิพงษ์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องไม่ได้ เพราะข้อกฎหมายที่ดำเนินคดีกันนั้นยังไม่ชัดเจน ตำรวจต้องเข้าสอบสวนคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น และ ประสานงานข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือกันว่าพฤติกรรมทั้งหมด เข้าข่ายความผิดกฎหมายในข้อใดบ้าง</p> <p>ด้านนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ทำงานร่วมกันอย่างรอบคอบ ตรวจสอบทั้งในเรื่องของข้อกฎหมายว่าจะดำเนินคดีในข้อใดบ้างต้องให้เวลาอีกระยะหนึ่ง หากประชาชนที่ซื้อบัตรมาใช้และคิดว่าตัวเองถูกหลอก สามารถมาแจ้งความกับตำรวจในพื้นที่ได้ทันที โดยก่อนหน้านี้นี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งความเอาผิด ถือเป็นเรื่องส่วนบุคคล แต่อยากให้ผู้เกี่ยวข้องใช้วิจารณญาณในการซื้อสินค้า</p>
มติชนออนไลน์	<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า หน้าฝน เป็นฤดูที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก องค์การอนามัยโลก คาดการณ์ว่า แต่ละปีจะมีผู้ติดเชื้อไวรัสเดงกีทั่วโลกประมาณ 50 - 100 ล้านคน ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยไข้เลือดออกทั่วโลกมาจากภูมิภาคเอเชีย จากรายงานการเฝ้าระวังโรคของประเทศสมาชิก 7 จาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน เว็บไซต์มติชน</p> <p>ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร</p> <p>เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ innnews เว็บไซต์ ONE31</p> <p>เว็บไซต์มติชน สำนัก ข่าวกรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>10 ประเทศ พบว่า ในปี 62 ทั้ง 7 ประเทศมีผู้ป่วยสูงกว่าเกณฑ์ตรวจจับการระบาด (Alert threshold) สำหรับไทยมีแนวโน้มที่จะมีการระบาดมากกว่าปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 11 มิ.ย.62 มีรายงานผู้ป่วย 28,785 ราย ซึ่งมากกว่าปี 61 ถึง 1.7 เท่า และพบผู้ป่วยเสียชีวิต 43 ราย อัตราป่วยตายสูงกว่าปกติ คือร้อยละ 0.15</p> <p>กรมฯ มีมาตรการสำคัญเพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงสั่งการไปยังหน่วยงานในสังกัด ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2562 - 2566) เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อมาโดยยุงลาย ใน 7 ร. คือ โรงเรียน โรงธรรม โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน และสถานที่ราชการ รวมทั้ง สื่อสารสนับสนุน รมรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายอย่างต่อเนื่อง พร้อมแลกเปลี่ยนและบริหารจัดการฐานข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ภายใต้โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวิช ธรรมปาโล นพ.เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผอ.สคร. 12 จ.สงขลา กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขต 12 ครอบคลุม 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 5 มิ.ย. 62 พบผู้ป่วย 2,255 ราย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ที่ จ.นราธิวาส 1 ราย และพัทลุง 1 ราย จังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ ยะลา รองลงมาคือ นราธิวาส ปัตตานี สงขลา พัทลุง ตรัง และสตูล ขอแนะนำมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เป้าหมาย 6 ร. ได้แก่ 1.โรงเรียน (บ้าน/ชุมชน) 2.โรงเรียน (สถานศึกษา/สถานเลี้ยงเด็กเล็ก) 3.โรงพยาบาล 4.โรงแรม/รีสอร์ท 5.โรงงาน/กลุ่มอุตสาหกรรม และ 6.โรงแรม (วัด/มัสยิด/โบสถ์) โดยยึดหลัก 3 เก็บ 3 โรค</p> <p>-นางวิลาวัลย์ ไชยมงคล ผอ. กศน. อ.ภูซาง จ.พะเยา กล่าวว่า กศน.อ.ภูซาง มีแนวคิดจัดทำควา วรรณกรรมล้านนา ที่มีทำนองการอ่านร้อยกรองแบบพื้นบ้านทางภาคเหนือ มีเนื้อหารณรงค์ป้องกันการระบาดไข้เลือดออกขึ้น ตั้งแต่การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อาการโรคไข้เลือดออก การรักษาที่ถูกวิธี แต่งโดย รศ.ดร.พัชรี ศรีสังข์ คณะสังคมศาสตร์ มศว. และตน เนื้อหาควา โดยนายอ้วน ชันทะวงศ์ อ่านควา โดยนางสุจิน สมฤทธิ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นพ.สสจ.ชัยนาท กล่าวว่า ประชาชนจำนวนมากเดินทางมารับการตรวจอาการจากแพทย์ รพ.ชัยนาทนเรนทร เนื่องจากเกรงจะเป็นไข้เลือดออก จ.ชัยนาท มีสถิติมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกตั้งแต่เดือน ม.ค.62 ถึง จจุบัน 91 คน ยังไม่มีผู้เสียชีวิต ขณะที่ สสจ.ชัยนาท ได้ร่วมกับฝ่ายปกครองรณรงค์ให้ประชาชนจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในครัวเรือน และจัดอบรมเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก และการรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.นครราชสีมา กล่าวว่า สถานการณ์ไข้เลือดออกที่ จ.นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 10 มิ.ย.62 พบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก จำนวน 2,144 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย กลุ่มผู้ป่วยส่วนใหญ่คือ กลุ่มเด็ก อายุระหว่าง 10-14 ปี โดยสถานการณ์ไข้เลือดออกในจังหวัดฯ มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น จึงขอให้ประชาชนช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย หากพบผู้ป่วยมีไข้สูงลอย 2 วันไม่ลด ให้รีบพบแพทย์ ไม่ต้องรอจนมีไข้เลือด เพราะจะสายเกินไป และให้หลีกเลี่ยงการรับประทานยาแอสไพริน และยาในกลุ่มเอ็นเสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ. สสจ. เลย ประชุม Video Conference ติดตามผลการปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) โรคไข้เลือดออก นอกจากนี้ในพื้นที่จ.เลย มีประชาชนเข้ารักษาโรคไข้เลือดออกที่รพ.เลยเพิ่มขึ้น มีผู้ป่วยสะสม 44 ราย จนท.อส.ต.นาอ้อ ได้ออกรณรงค์และนำทรายอะเบทเทใส่ภาชนะในบ้านเรือนประชาชน มีการฉีดพ่นหมอกควัน เน้นจุดที่มีต้นไม้หรือวัชพืชนาน้ำและบริเวณที่มีตอไม้</p>
<p>เว็บไซต์ innnews เว็บไซต์ ONE31</p>	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.นครราชสีมา กล่าวว่า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าปี 62 ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิ.ย.62 กรมควบคุมโรคได้รับรายงานโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย พบผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย ในจังหวัด สุรินทร์ และจังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะที่พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ยังไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า แต่พบสัตว์พาหะมีเชื้อพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ 4 อำเภอ 6 ตัวอย่าง คือ อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอบัวลาย อำเภอสีดา และอำเภอบัวใหญ่ อีกทั้งยังพบผู้สัมผัสสัตว์ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า 45 คน ซึ่งได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบทุกคนแล้ว อย่างไรก็ตาม จังหวัดนครราชสีมา ยังถือเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า จึงขอแนะนำผู้ที่มีสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด หากถูกสัตว์เหล่านี้กัด ข่วน เลียแผล ควรล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและใส่ยาฆ่าเชื้อทันที รวมถึง ให้ขังสัตว์ตัวนั้นไว้เพื่อสังเกตอาการ และให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรักษากับฉีดวัคซีนตามกำหนด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน เว็บไซต์มติชน</p>	<p><b>โรคซึมเศร้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ขณะนี้เป็นห่วงผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทั่วประเทศประมาณ 1.4 ล้านคน โดยเฉพาะ จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ยอดรวมจนถึงเดือนพฤษภาคม 2562 มีจำนวน 100,976 คน เข้าถึงบริการแล้วร้อยละ 66 ขอให้ผู้ที่มีอาการซึมเศร้าที่ยังไม่เข้ารักษาตัวอย่าอายหมอ ให้รีบไปรักษาที่รพ.ที่อยู่ใกล้บ้านทุกแห่ง นอกจากนี้ ยังได้ให้ฝ่ายเชี่ยวชาญของรพ.นครราชสีมา วิเคราะห์ประเภทอาหารที่เป็นผลดีและเป็นผลเสียต่อโรคซึมเศร้าและยาที่ใช้รักษา เนื่องจากผู้ป่วยโรคซึมเศร้าส่วนใหญ่จะพินพู่อยู่ที่บ้าน และขณะนี้มีการโฆษณาอาหารต่างๆ ผ่านทางสื่อจำนวนมาก อาหารบางอย่างอาจมีสารที่มีผลขัดขวางกับฤทธิ์ยารักษาโรคซึมเศร้าได้</p> <p>นางจิรรัฐติกาล ดวงสา นักโภชนาการและหัวหน้ากลุ่มงานโภชนาการประจำ รพ.จิตเวชนครราชสีมา กล่าวว่า อาหารที่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าควรรับประทานเพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพการรักษาของแพทย์ยิ่งขึ้น มี 5 กลุ่มและเครื่องดื่มอีก 2 ชนิด โดยอาหาร 5 กลุ่ม อาทิ 1.กลุ่มอาหารที่มีกรดไขมันที่ดีต่อสุขภาพช่วยลดอาการซึมเศร้าได้ คือ โอเมก้า 3 2.ไข่ ซึ่งมีกรดอะมิโนที่สำคัญ ทำให้อารมณ์ดีและ ช่วยให้นอนหลับดีขึ้น ส่วนเครื่องดื่ม 2 ชนิดที่เป็นผลดีกับอารมณ์เป็นเครื่องดื่มสมุนไพร คือ น้ำอัญชันในดอกอัญชันจะมีสารแอนโทไซยานิน มีฤทธิ์กระตุ้นความจำ ช่วยผ่อนคลายความเครียด และน้ำลำไย</p>
<p>ไทยโพสต์ เว็บไซต์ Sanook</p>	<p><b>โรคปวดหลังจากการทำงาน</b></p> <p>-เสนอบทความ นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า พบว่าปัจจุบันวัยแรงงานเป็นโรคปวดหลังมากที่สุด เนื่องจากวิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งสถานประกอบการที่ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของลูกจ้างเป็นส่วนใหญ่ รพ.นพรัตนราชธานี โดยกลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้เปิดให้บริการคลินิกโรคจากการทำงาน ให้คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ ควรปรับสภาพการทำงาน หรือออกกำลังกายอย่างที่ถูกวิธี โดยจะมีการออกหน่วยตรวจหาสาเหตุ เพื่อให้แพทย์ทำการปรับเปลี่ยนสภาพการทำงานหรือวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง การรักษาเน้นหากอาการไม่รุนแรงมาก การได้ลาพักปฏิบัติงานหรือการกินยาแก้ปวด อาจจะหายเป็นปกติในเวลาที่ไม่นาน ส่วนรายที่มีอาการรุนแรงมาก อย่างเส้นประสาทอ่อนแรงอาจต้องมีการผ่าตัด วิธีป้องกัน นายจ้างควรจัดสภาพการทำงานให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งมีการแนะนำท่าทางที่ถูกต้องในการยกของ นอกจากนี้ อาจต้องใช้เครื่องจักรมาทำงานแทนในงานที่ต้องมีการยกหรือทำงานนั้นตลอดเวลา</p>
<p>ไอเอ็นเอ็น ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p><b>สุขภาพช่องปากเด็ก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 และโฆษก สธ. กล่าวว่า เด็กควรมาพบทันตแพทย์ตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้น หรือไม่เกินอายุ 1 ปี และมาตรวจฟันเป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อตรวจฟัน รับคำแนะนำ และเคลือบฟลูออไรด์ ผู้ปกครองควรให้ความสนใจ ตรวจสอบสุขภาพเหงือกและฟันของลูกเป็นประจำ หากพบบริเวณคอพ้อมมีลักษณะสีขาวขุ่น หรือด้านบดเคี้ยวมีจุดสีน้ำตาล จุดสีดำ หรือรูฟันผุ ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม ก่อนที่จะมีอาการปวดฟัน ติดเชื้อ มีหนองที่ปลายรากฟัน และแพร่กระจายไปอวัยวะสำคัญ นอกจากนี้ควรดูแลฟันน้ำนมเช่นเดียวกับฟันแท้ด้วย</p>
<p>สำนักข่าวกรม ประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>พัฒนาบริการผู้ป่วยสูงอายุระยะสุดท้าย</b></p> <p>-สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ จัดประชุมพัฒนาองค์ความรู้การบริการผู้ป่วยสูงอายุระยะสุดท้าย ให้แก่ บุคลากรสหสาขาวิชาชีพในรพศ. รพท. รพช.ให้มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะสุดท้าย พัฒนาให้รพ.ที่เข้าร่วมได้เป็นต้นแบบในการศึกษาดูงาน และเป็นพี่เลี้ยงให้รพ.ที่สนใจด้านการบริการผู้ป่วยสูงอายุระยะสุดท้าย ในแต่ละเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข โดยถอดบทเรียนพัฒนาระบบเครือข่ายการบริการผู้ป่วยสูงอายุระยะสุดท้าย ปฐมภูมิ ทุติภูมิ และตติภูมิ ไร้รอยต่อ ในพื้นที่ดำเนินการและจัดทำเป็นคู่มือการดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะสุดท้าย</p>
<p>แนวหน้า สยามรัฐ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p><b>โรคปอมเปย์</b></p> <p>-เสนอข่าว มูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี ร่วมกับสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี จัดงาน “วันพบปะครอบครัวปอมเปย์(Pompe Day)” ขึ้น เนื่องในวันปอมเปย์โลก ศ.ดร.พญ.กัญญา ศุภปีติพร หัวหน้าสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ รพ.จุฬาฯ เปิดเผยว่า ปอมเปย์ เป็นหนึ่งในโรคพันธุกรรมกลุ่มแอลเอสดี ที่อุบัติการณ์การเกิดโรคประมาณ 1 ราย จากประชากร 4 หมื่นคน โรคนี้มีความรุนแรงสูง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยเอนไซม์ทดแทน มักจะเสียชีวิตในขวบปีแรก ผู้ปกครองสามารถสังเกตอาการที่เข้าข่ายโรคปอมเปย์ได้ ซึ่งทารกมักจะมีอาการในช่วงตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 เดือนแรก เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรงตัวอ่อน ปวกเปียก ไม่สามารถชันคอได้ดูดนมได้ไม่ดี พัฒนาการช้าโดยเฉพาะด้านกล้ามเนื้อ หัวใจโตมากและกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ ตับโต ลิ้นโต มีอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจหลายครั้งและมีภาวะหายใจหรือหัวใจล้มเหลว เป็นต้น</p> <p>ส่วนสถานการณ์โรคปอมเปย์ในประเทศไทย พบข้อมูลเฉพาะเป็นผู้ป่วยที่รักษาปอมเปย์อยู่ประมาณ 6 คนทั่วประเทศ ถือว่ายังพบน้อยมาก เชื่อว่ายังมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง หรือยังไม่พามาพบแพทย์ ซึ่งภาครัฐ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาฯ รวมถึงร่วมมือในการหาแนวทางในการดูแลรักษา</p>
สำนักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>ปัญหาตั้งครุภัณฑ์ในวัยรุ่น</b></p> <p>-เสนอข่าว นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าฯพะเยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุภัณฑ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2562 จัดโดย สสจ.พะเยา เพื่อให้มีการขับเคลื่อนงานตามพ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุภัณฑ์ในวัยรุ่น 2559 มีการกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพ และมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมบทบาทครอบครัวชุมชน และสถานประกอบการในการเลี้ยงดูสร้างสัมพันธภาพ และการสื่อสารด้านสุขภาวะของเพศ และการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทางเพศ และอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และการจัดสวัสดิการสังคม ในกลุ่มวัยรุ่น และ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบูรณาการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย และการจัดการความรู้</p>
เดลินิวส์	<p><b>สรุปยอดบริจาคซื้อครุภัณฑ์การแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวีระศักดิ์ ศรีโสภณ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ พระมหาสุภาพ พุทธวิริโย เจ้าอาวาสวัดป่าคำ พร้อมด้วย นพ.ประวีตร ศรีบุญรัตน์ นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ และ พญ.ทิพวรรณ ปิยกุลมาลา ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ ร่วมแถลงข่าวขอบคุณและสรุปยอดบริจาค โครงการจัดหารายได้เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคาร 100 ปี สธ. รพ.กาฬสินธุ์ จากโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ทุกก้าวเพื่อชาวกาฬสินธุ์ โครงการทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนา รพ.กาฬสินธุ์ โครงการต่อลมหายใจ ได้รับเงินสนับสนุนครุภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ ยอดจากการบริจาคทั้งหมด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,624,704 บาท</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ มุมพลิก	<p><b>โครงการก้าวคนละก้าว</b></p> <p>-เสนอบทความ ทีมงานนางพยาบาล รพ.เบิ่งกาฬ จ.เบิ่งกาฬ ที่ส่งไปทำหน้าที่ดูแลและปฐมพยาบาลกลุ่มนักวิ่งโครงการก้าวคนละก้าวหารายได้สมทบทุนให้โรงพยาบาลในภาคอีสานในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้เข้าร่วมวิ่งไปกลับกลุ่มนักวิ่งด้วย บอกว่า หากมีใครขอความช่วยเหลือจะได้ช่วยได้ทันท่วงที</p>
เดลินิวส์	<p><b>เตือนภัยสบู่-เครื่องสำอางผสมเม็ดบีดส์</b></p> <p>-เสนอข่าว นายพิษเนต ตะบอง รองเลขาธิการ สคบ. เปิดเผยว่า สคบ. ได้รับการประสานจากกรมควบคุมมลพิษให้ช่วยแจ้งเตือนผู้บริโภค ให้ช่วยกันลดและเลิกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ไม่มีโครบีดส์เป็นส่วนผสม เพราะเป็นเม็ดพลาสติกขนาดเล็กที่ผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเครื่องสำอาง สบู่ โฟมล้างหน้า เมื่อถูกชะล้างลงไปในห้องอาบน้ำแล้วจะลงแหล่งน้ำธรรมชาติ จนกระทบต่อระบบนิเวศ ทั้งนี้ สธ. ได้ออกประกาศข้อกำหนดเพื่อให้เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในการห้ามใช้ไมโครบีดส์เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไทย ภายใต้ พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค.63 เป็นต้นไป</p>
เดลินิวส์	<p><b>มลพิษโรงถ่านหินไฟฟ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นพ.สสจ.น่าน กล่าวว่า สสจ.น่านเปิดการประชุมพัฒนาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีอาจมีมลพิษข้ามพรมแดนจากโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา สปป.ลาว โดยมี ทพ.เจ วิชาไทย ผู้จัดการงานวิจัย สวรส. นำทีมนักวิจัยและนักวิชาการจากสำนักงานวิจัยและพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, CHIA Platform in Southeast Asia, คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร, สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอข้อมูลและประเด็นงานวิจัยทั้งด้านตัวชี้วัดมลพิษจากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระทบต่อสุขภาพ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา มลพิษข้ามพรมแดนที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทีมคณะทำงานวิจัยได้ให้ข้อมูล พบว่า พื้นที่ ต.ขุนน่าน มีหมู่บ้าน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>น้ำรีพัฒนา หมู่ 12, บ้านจอมเปา หมู่ 1 และบ้านด่าน หมู่ 3 ได้รับผลกระทบสูง มีผลมาจากปัจจัยเรื่องทิศทางลมที่พัดมาจากโรงไฟฟ้าหงสา และแนวภูเขาที่ปิดกั้น ซึ่งทั้งข้อดีและข้อเสียคือ ปิดกั้นมลพิษทางอากาศ ทั้งกันไม่ให้เข้าไปในพื้นที่หมู่บ้าน แต่แนวภูเขาทำให้มีมลพิษไหลเข้าไปในบางพื้นที่ของหมู่บ้าน และกันไม่ให้มลพิษนั้นสลายออกไปด้วย นอกจากนี้ ยังมีการเก็บข้อมูลสุขภาพของประชาชนทั้ง 22 หมู่บ้าน พื้นที่ 2 ตำบล คือ ต.ขุนน่าน ต.ห้วยโก๋น ก่อนที่จะมีการเดินเครื่องการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าหงสา เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเปรียบเทียบในอนาคตถึงผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงด้วย หลังจากนั้น จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัยโดยใช้ข้อเท็จจริงบนฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ และเป็นฐานข้อมูลที่ยอมรับร่วมกันในการวางแผนการเฝ้าระวังรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งจะมีทั้งการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ และมลพิษที่ตกค้างในห่วงโซ่อาหาร ที่สำคัญคือการสร้างเครื่องมือที่เหมาะสมและระบบฐานข้อมูลโดยชุมชนต่อไป</p>
ไทยรัฐ	<p><b>บัตรคนพิการ</b></p> <p>-เสนอข่าว นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กล่าวว่า พก. ได้ประสานความร่วมมือกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ สปสช. ในการอำนวยความสะดวกการใช้สิทธิรักษาพยาบาลของกลุ่มคนพิการ โดยสามารถใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวในการใช้บริการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลต่างๆตามสิทธิที่ได้รับ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ควบคู่บัตรประจำตัวคนพิการ ซึ่งได้พยายามค้นหาคนพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนความพิการเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิและสวัสดิการต่างๆ จะทำเป็นลักษณะโมบายเคลื่อนที่เข้าไปค้นหา ทำบัตรให้กับประชาชนตามจุดต่างๆ ภายในเดือน ก.ย. นอกจากนี้ กำลังหารือกับกระทรวงสาธารณสุข การวางระบบการประเมินความพิการผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่ใช้เป็นเอกสาร</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch